

**สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ  
สพฐ.รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 15,000**

นำเสนอเมื่อ : 20 เม.ย. 2558

ประกาศสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ เรื่อง  
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

รับสมัคร 27 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558



ประกาศสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ  
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ด้วยสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ตำแหน่งจ้างเหมาบริการ

ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

๑ ศึกษา วิเคราะห์ และจัดเก็บข้อมูลเข้าในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

๒ ติดตั้งดูแลซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งาน และสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน

๓ ศึกษา ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของการใช้โปรแกรมต่าง ๆ

๔ รวบรวม จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล (Meta Data) เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้มีความถูกต้องแม่นยำ ทันสมัยสำหรับการสืบค้นให้บริการข้อมูล และการปรับปรุงข้อมูลในระยะต่อไป

๕ เขียนชุดคำสั่ง ทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคำสั่ง เพื่อให้ระบบปฏิบัติการทำงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภาพ

๖ รวบรวมข้อมูลออกแบบ พัฒนาและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์และระบบข้อมูลของหน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของหน่วยงาน

๗ ปรับปรุงฐานข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต (Internet)

๘ จัดทำฐานข้อมูลต่าง ๆ และปรับปรุงฐานข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในด้านข้อมูลสารสนเทศ

๙ จัดเตรียม เรียบเรียง วิเคราะห์ข้อมูลในรูปดิจิทัลเพื่อใช้ในการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑๐ พัฒนา ปรับปรุงเว็บไซต์ สพร. ให้มีความทันสมัย สวยงาม

๑๑ ติดต่อประสานงานด้านข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก

๑๒ เข้าร่วมประชุมหรือสัมมนาในโครงการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

[รายละเอียดทั้งหมด คลิกที่นี่](#)